

KCE – ง่ายๆ ให้ได้ก่อน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... สำหรับมือใหม่ ๆ หรือ ผู้ที่เริ่มต้นใจ การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคนั้น

อาจจะเจอว่า สมัยนี้ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ นานา มีหลากหลาย จนบางครั้ง เรียนๆ ไป หรือ ศึกษาดูๆ ไป จนถึงขนาดเข้าใจทุกอย่าง หรือรู้ทุกเครื่องมือแล้วว่ามันคืออะไรยังไง... แต่เชื่อไหมว่า มีไม่น้อยเลยที่เดียว ที่จะมีปัญหาในการนำไปใช้ หรือ บางครั้งก็อาจจะมันๆ จากการที่รู้แยะ จนเอาไปใช้ผิดๆ ก็มี หรือบางครั้ง เอาไปใช้หลายๆ อย่างพร้อมๆ กัน จนเกิดการสับสน เนื่องจากสัญญาณที่ออกมา เกิดการขัดแย้งกันเอง... แต่นั่นไม่เท่าไรหรอกครับ อาจจะมีบางท่านเท่านั้น ที่จะยังทำแบบเดิมๆ ในเครื่องมือที่ใช้อยู่ แล้วจะหวังผล ให้ได้อย่างใจ หรืออยากให้ได้ออกมาอย่างที่คาดหวังไว้... เรียกว่า ต้องการผลที่แตกต่างจากเดิม กับความคิด ที่ยังคงใช้แล้วผิดๆ อยู่อย่างนั้น เหนือเมฆกล่าวไว้บอกบ่อยๆ ว่า บางครั้งบางเวลา เราจะต้องทำอะไรยังไง ปรับแต่งเครื่องมือ เครื่องมือ ตั้งค่าให้เหมาะกับหุ้นบ้างอะไรบ้าง... ในห้องอบรมของ UOBKH ก็จะกล่าวบ่อยๆ แต่ที่สำคัญที่สุด ตามประสบการณ์อันน้อยนิดและมีมือแคพต่อตัวของเหนือเมฆ ก็ได้คิดระบบขึ้นมาอย่างหนึ่ง ว่ามันอยู่ที่กระบวนการคิด หรือการจัดระบบความคิดให้ได้ก่อน ซึ่งก็จะรวมไปถึงการรู้จักเครื่องมือ เครื่องมือ ที่สำคัญจริงๆ ต้องมาก่อน แล้วอะไรตามมาทีหลัง... ซึ่งข้อนี้ คงไม่ต้องกล่าวอะไรมากกรรมัง เอาแค่ถ้ารู้ เรื่องหลักการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคแล้ว ว่ามีกฎอยู่ 3 ข้อ คืออะไรบ้าง... เชื่อเลยว่า ท่านจะหาวิธีการคิดและเลือกเครื่องมือมาใช้ได้อย่างถูกต้อง แล้วดีไม่ตี อาจจะใช้แค่ไม่กี่อย่าง หรือ อาจจะแค่อย่างเดียว

ดูตามเกม... อาจจะไม่หวังเกมการขึ้นแบบอดีตมากนัก เพราะการที่ราคาขึ้นมาสูงมาก ๆ

การลงมาก่อนหน้า แล้วจะมีเกมการขึ้นยาวๆ อย่างในอดีตนั้น... บริษัทอาจจะเหนื่อยในการหาค่าตอบ

แนวรับ : ... 42.0-41.0 หรือไม่ต่ำกว่า 41.0 ถือว่ายังซื้อตามน้ำต่อไปได้

เป้าหมาย : ... 44.0-45.0 เป็นเป้าหมายเก็งกำไร (ระยะกลาง ๆ ดู 50-52)

Price Chart...(KCE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KCE... ที่กล่าวจั่วหัวไว้ ง่ายๆ ก่อน คงไม่มีเรื่องไหน ที่จะต้องรู้ก่อนอื่นเลย ในการเรียนรู้ เรื่องของสัญญาณทางเทคนิค “แนวโน้ม” ต้องรู้ให้ได้ แล้วจะรู้ได้ ก็ต้อง Trend Line ด้วยใช่หรือไม่... เพราะจาก กฎที่ว่า ราคาย่อมุ่งไปตามแนวโน้ม จนกว่าจะมีการ เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น นั้นหมายถึงว่า ถ้าราคาไม่อยู่ใน แนวโน้มเดิม ก็จะเป็นอีกแนวโน้มหนึ่ง... แล้วแนวโน้ม ขี ลงมาอย่างต่อเนื่องนั้น คงไม่ต้องกล่าวกรรมังว่า จะลาก Trend Line อย่างไร แล้วราคาเริ่มส่งสัญญาณเปลี่ยน แนวโน้มตรงไหน... แล้วเป้าหมายจะหาอย่างไรนั้น ก็จะ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเล่นของท่านเอง แต่ถ้าลองใช้เส้น 3 เส้น เขามาช่วยอ่าน แนวโน้มยาวๆ ก็น่าสนใจนะ